

# สารจากนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

## กานสมาชิกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยทุกกาน

นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบันที่ได้ดำเนินการบริหารกิจการของสมาคมให้รุดหน้ามาตั้งแต่กลางปี พ.ศ.2557 จนกระทั่งปัจจุบันซึ่งเป็นปีที่สมาคมนักวิจัยได้ก่อตั้งมาครบรอบ 35 ปี นับเป็นช่วงเวลาที่ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมนักวิจัย ก็ได้มีการดำเนินการรุดหน้าเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ทั้งในเรื่องของกิจกรรมการฝึกอบรม วารสารสมาคมนักวิจัย การสร้างเครือข่ายการวิจัย และการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาองค์การสมาคมนักวิจัย จนกระทั่งได้รับการจัดตั้งเป็นสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาคมได้เป็นตัวแทนของนักวิจัยทั่วประเทศ และเป็นองค์การด้านการวิจัยที่มีการยอมรับทั้งในระดับประเทศไทยและนานาชาติ

ผลงานที่ผ่านมา สมาคมนักวิจัยยังคงรุดหน้าจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ตัวอย่างเช่น กิจกรรมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อการเป็นหน่วยงานเครือข่ายหลักในการสร้างนักวิจัยให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จวบจนปัจจุบันสามารถสร้างนักวิจัยใหม่ให้แก่ประเทศไทยมากกว่า 1,000 ราย สำหรับวารสารสมาคมนักวิจัยนั้นหลังจากที่กรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ผลักดันให้วารสารของสมาคมเข้าสู่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยและได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 เป็นครั้งแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น คณะกรรมการฝ่ายวารสารได้มีแผนงานในการพัฒนาวารสารของสมาคมให้มีการยกระดับคุณภาพเพื่อการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่อาเซียน (ASEAN Citation Index, ACI) และสู่ฐานข้อมูลในระดับสากล นอกจากนี้ สมาคมยังได้มีการพัฒนาวารสารด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ชื่อ “International Journal of Science and Innovative Technology (IJSIT)” ซึ่งสมาคมหวังว่าวารสารฉบับใหม่นี้จะเป็นที่เผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่สมาชิกและนักวิจัยที่สนใจได้ต่อไป

ท้ายสุดนี้ กระผมในนามของกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยขออานวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านสมาชิกให้การเคารพนับถือ ได้โปรดบันดาลให้ท่าน และครอบครัวมีความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้า สุขภาพที่แข็งแรงตลอดปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสมาคมนักวิจัยของพวกเราให้มีความเติบโตก้าวหน้า เข้มแข็ง และเป็นองค์การวิชาการชั้นนำของประเทศต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ  
นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย